

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

Tập trung cho công tác thu nợ năm 2020, thanh quyết toán, hạch toán quyết toán tài chính năm 2020.

Thu hồi công nợ.

Quyết toán kinh tế tài chính năm 2020.

Phòng chống lụt bão.

Đã triển khai máy xuống vụ làm đất đã có 2 đội cày bệ, các đội còn lại do nước sâu nên chưa xuống vụ được, nước hạ đến đâu làm đến đó.

Xây dựng cơ bản:

Tu sửa cơ sở hạ tầng kênh mương, đê bao, bờ vùng, nhà trạm bơm, thiết bị trạm bơm xong trước ngày 20 tháng 12.

2. Chăn nuôi:

a. Phát triển chăn nuôi.

Đã nhận 250 lít hóa chất Bencocid và Iodine và đã phân về 07 thôn để tiêu độc khử trùng chuồng trại, hiện còn lưu tại UBND xã 80 lít để dự trữ khi có dịch bệnh xảy ra.

Đã lập kế hoạch tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc, gia cầm đợt II và đã tiêm phòng xong, đủ chỉ tiêu trên giao (300 chỉ tiêu).

Khuyến khích bà con duy trì đàn lợn nái hiện có, tăng cường công tác tiêu độc khử trùng. Động viên bà con chuyển đổi mô hình vật nuôi để giữ ổn định của thu nhập kinh tế gia đình.

b. Về NTTS:

Tình hình NTTS

1. Nuôi nước lợ.

Theo như kế hoạch là thu hoạch trước 30/8/2020 nhưng vẫn còn khoảng 1/3 số hộ nuôi tiếp vụ 2,3 (nuôi tôm chân trắng) và nuôi cua gỏi vụ. Vì vậy đợt lũ vừa qua nhiều hồ bị thiệt hại nặng do tôm, cua bị trôi. Riêng ao hồ và chòi canh thì 100% bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Đã cấp thủy lợi phí cho bà con NTTS với số tiền 231.600.000 đồng.

2. Nuôi nước ngọt:

Cá lúa: đã thả 1,25 ha/ 0,6 vạn giống.

Cá nước ngọt: 2,16 ha/ 2,4 vạn giống.

Cá sen: 10,4 ha/ 5,2 vạn.

Thu nước ngọt: 3 tấn.

Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2020.

Đã tiến hành khảo sát, chọn hộ và thẩm định các hộ được chọn thực hiện mô hình. Tuy nhiên đến nay vẫn còn thiếu 01 hộ (nuôi bò), nguyên nhân do các hộ đã đăng ký viết đơn xin rút lui khỏi mô hình (lý do: không đủ sức lao động vì bệnh).

3. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

Trong tháng 11 năm 2020, Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển chậm lại do ảnh hưởng của lụt bão kéo dài. Các ngành nghề như Mộc, Mỹ nghệ và thợ nề thu nhập của người dân không đều.

4. Xây dựng Nông thôn mới, cơ sở hạ tầng:

Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ xây dựng nông thôn mới các hạng mục công trình xây dựng, hoàn thành các báo cáo xây dựng nông thôn mới theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện. Các công trình đầu tư năm 2020 nhằm báo cáo các phòng ban cấp huyện thẩm định UBND huyện phê duyệt .

Tập trung chỉ đạo bên B hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình đầu tư năm 2019- 2020 sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng .

Tiếp tục vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, nội dung theo kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo các thôn lập danh sách các tuyến đường xóm chưa đúc bê tông , các xóm nâng mặt bằng khi huyện có chủ trương giải quyết xi măng hỗ trợ để tiến hành đúc .

Trong tháng đã lãnh chỉ đạo kiểm tra các công trình hư hỏng, xuống cấp do lụt, bão. Đẩy mạnh triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo kế hoạch năm 2020.

Tiếp tục quản lý và duy trì tuyến đường làm điểm về "Sáng- xanh- sạch- ANTT". Tuy nhiên mô hình này còn thiếu quan tâm, nên từ khi triển khai đến nay vẫn chưa có điểm nhấn mạnh mẽ.

Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thôn Đông xuyên, phối kết hợp các hệ thống chính trị của thôn khẩn trương có kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp của năm 2020.

5. Ngân sách:

Tăng cường các khoản thu thuế trên địa bàn theo quy định để đảm bảo cho cân đối thu chi, đảm bảo cho bộ máy hoạt động.

Đã chi trả các khoản lương, phụ cấp và chế độ cho cán bộ công chức và bán chuyên trách đảm bảo kịp thời theo quy định.

Đôn đốc các ban ngành hoàn tạm ứng sau khi đã thực hiện xong công việc.

6. Công tác cải cách hành chính:

Bộ phận một cửa đã thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho dân đảm bảo, kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính được nhân dân đánh giá và mức độ hài lòng cao.

Ý thức tổ chức kỷ luật được nâng lên.

a. Địa chính - Xây dựng xã

Phối hợp với trung tâm đo đạc thuộc sở Tài nguyên Môi trường tiến hành cắm mốc 29 lô đất ở tại khu vực khu dân cư thôn An Xuân Tây, xã Quảng An. Để chuẩn bị tổ chức bán đấu giá trong tháng 12 cuối năm.

Thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đo đạc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Quảng Điền;

Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Dịch vụ việc làm trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp với Địa Chính Xây Dựng xã Quảng An triển khai theo QĐ số 1027/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 về thực địa hướng nghiệp và đã ký bản đồ đo đạc theo hiện trạng và đang chuẩn bị tiến hành triển khai giai đoạn về cấp giấy số thôn còn lại trong toàn xã.

Bộ phận địa chính đã tham mưu cho TT UBND xã triển khai kiểm kê số mộ mã còn lại tại khu Đông Quảng An.

Đã tham mưu lũ lụt sau bão các tuyến đường, kênh mương nội đồng, cầu, cống trên địa bàn xã để có kế hoạch sửa chữa và gửi tờ trình cấp trên.

Tiếp nhận 0 trường hợp xin gia hạn QSD đất, đã chuyển lên Bộ phận một cửa hành chính công huyện.

Tiếp nhận và lập hồ sơ 1 trường hợp cấp đổi lại, đã chuyển lên Bộ phận một cửa hành chính công huyện.

Tiếp nhận và lập 0 hồ sơ thừa kế theo pháp luật, đã chuyển lên Bộ phận một cửa hành chính huyện.

Tiếp nhận 0 trường hợp và đã tiến hành xác định các mốc giới thửa đất và tổ chức hoà giải thành và không có trường hợp nào vượt cấp.

Đã lập hồ sơ và giải quyết 0 trường hợp Xin cấp giấy CNQSD đất lần đầu theo diện hợp thức hoá theo NĐ 43/CP.

Công trình kê hói an xuân , giải phóng mặt bằng đền bù giai đoạn 2 và lập hồ sơ kê giai đoạn 3.

Tu sửa đường Phước Thanh phú lương B và đền ông ngài An Xuân.

Tu sửa đường Giao thông liên thôn trong toàn xã.

Phối hợp sở Tài nguyên Môi trường tập huấn Biến đổi khí hậu.

Đã phối hợp với đoàn liên ngành của huyện kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm 2 chợ.

b. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch.

Đã tiến hành, triển khai việc cấp giấy khai sinh, khai tử, công tác chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký đã đáp ứng kịp thời hơn nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đã thực hiện xác nhận các loại giấy tờ thông thường như chứng thực lý lịch cá nhân, hồ sơ vay vốn, hồ sơ xin việc.

** Kết quả thực hiện như sau:*

Lĩnh vực Hộ tịch

Đăng ký khai sinh: 25 trường hợp.

Đăng ký khai tử: 06 trường hợp.

Đăng ký kết hôn: 04 trường hợp.

Xác nhận tình trạng hôn nhân: 08 trường hợp.

Đăng ký việc nhận con: 0 trường hợp.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 0 trường hợp.

Đăng ký giám hộ: 0 trường hợp.

Lĩnh vực Chứng thực

Chứng thực chữ ký: 01 trường hợp.

Chứng thực Bản sao từ bản chính: 1498 bản sao.

Chứng thực Hợp đồng, giao dịch: 04 trường hợp.

Lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Công chức Tư pháp phối hợp với Công chức VH TT, cán bộ đài truyền thanh xã thông qua hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử xã tiếp tục tuyên truyền một số văn bản pháp luật và các văn bản liên quan đến đời sống nhân dân ở địa phương.

c. Lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội.

Chi trả trợ cấp hàng tháng: Chi đủ, đúng và kịp thời cho đối tượng.

Về bảo trợ xã hội: Đã xét duyệt được 09 trường hợp trong đó Cao tuổi 01, Khuyết tật: 08.

Mai táng phí XH: 05 trường hợp.

Hàng tháng phối hợp với Bưu điện để rà soát đối tượng để cắt giảm kịp thời.

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đối tượng thiệt hại do bão số 5 và bão số 13.

Lập danh sách hỗ trợ cho các đoàn đến viện trợ trong đợt lụt vừa qua.

d. Lĩnh vực VH- TT.

Trong tháng 11/2020, Ban VH-TT xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, tránh để lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Triển khai, hướng dẫn các thôn lập hồ sơ công nhận thôn văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa năm 2020 theo kế hoạch.

Tham mưu báo cáo về các lĩnh vực phụ trách như: phong trào hoạt động TDTT, phong trào gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã,...trong năm 2020.

Phối hợp với Văn phòng UBND xã hoàn thiện hồ sơ báo cáo chấm điểm chỉ số CCHC và chính quyền điện tử của xã.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong ban PCTT-TKCC và ban cấp phát hàng cứu trợ của xã.

Đăng tin bài và thông tin tuyên truyền trên hệ thống trang TTĐT xã.

Đài truyền thanh xã thực hiện công tác tiếp sóng Đài truyền thanh huyện và tuyên truyền, phổ biến về một số nội dung như: tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, luật nghĩa vụ quân sự, phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống sốt xuất huyết,...Do bão lụt kéo dài trong thời gian vừa qua nên hiện nay hệ thống ĐTT xã đã bị chập cháy, đang khắc phục để sớm hoạt động trở lại.

***Giáo dục.**

Dọn dẹp vệ sinh sau lụt bão.

Tiếp tục duy trì dạy học sau lụt bão, đề cao tinh thần phòng chống các loại dịch bệnh cho học sinh, phòng chống dịch Covid-19.

Giáo dục mầm non duy trì trẻ đến trường thường xuyên.

*** Y tế.**

Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường đã thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã. Nhìn chung, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đã được thực hiện tốt.

Trạm y tế xã đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng ngừa các dịch bệnh.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống các loại dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid – 19.

7. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

+ Về Quốc phòng.

Đã thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của cấp trên

Đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh tham gia đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2020.

Xử lý số thanh niên không tham gia đăng ký phúc tra sơ tuyển chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Đã tiến hành khám sơ tuyển, tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 (Đạt 40 thanh niên đạt tiêu chuẩn khám huyện).

Công tác Chính sách, hậu phương quân đội:

Đã tiến hành tiếp nhận làm hồ sơ bảo hiểm Y tế cho các đối tượng đã được hưởng chế độ theo Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

+ Về An ninh.

Đã thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tổ chức tuần tra địa bàn, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong tháng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Trật tự an toàn giao thông không xảy ra trường hợp nghiêm trọng nào.

Thường xuyên nắm bắt tình hình về các tổ chức, cá nhân hỗ trợ lũ lụt có yếu tố tôn giáo, yếu tố nước ngoài.

Ban Công an đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã khắc phục hậu quả lũ lụt, vận động bà con di dời sơ tán đến vùng an toàn đặc biệt là con bão 13, thường xuyên tổ chức bằng ghe để kiểm tra và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đã phối hợp Ủy ban nhân dân xã, công an huyện và các đơn vị chức năng làm rõ vụ lật xe Công nông trên tuyến đường liên thôn làm 01 người chết.

Tham gia phối hợp với hệ thống chính trị vận động thanh niên tham gia khám sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự.

8. Ủy ban nhân dân xã:

Đã tiến hành chỉ đạo các ban, ngành thực hiện tốt công tác tham mưu hoạt động của ngành, lĩnh vực mình. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, thực hiện nghiêm túc.

Đã cùng với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam xã tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân, của nhà nước đúng đối tượng đảm bảo công bằng, công khai.

Đã tổ chức họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2020.

Đã quản lý, điều hành các hoạt động của UBND xã và đề ra phương hướng nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2020, thường xuyên bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2020

Căn cứ nhiệm vụ quý IV năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Soát xét các nguồn lực, tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục xây dựng trường học, giao thông, sớm hoàn thành nhằm đảm bảo theo tiến độ đã đề ra.

2. Chỉ đạo 2 HTX xây dựng lịch thời vụ cho vụ Đông xuân năm 2020-2021.

Chuẩn bị giống và vật tư chuẩn bị cho sản xuất, chú trọng công tác diệt chuột tại các mô ma trên toàn xã.

Chỉ đạo các thôn 2 HTX thu các loại quỹ theo đúng quy định, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm.

Chỉ đạo 2 HTX Chuẩn bị cho công tác Đại Hội tổng kết năm, HTX An Xuân tổ chức Đại hội chuyển đổi theo luật HTX hết nhiệm kỳ 5 năm.

Nhanh chóng khắc phục lụt bão ổn định để sản xuất.

3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình xây dựng cơ bản đã triển khai. Tranh thủ các dự án, nguồn tài trợ của chính phủ và các tổ chức khác để thi công theo kế hoạch.

Phối hợp các phòng ban liên quan của huyện hoàn thành thủ tục và tiến hành đấu giá QSD đất các địa điểm đã được đo vẽ và được thẩm định.

Giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về cấp giấy chứng nhận QSD đất diện hợp thức hoá theo ND/43.

4. UBND xã chỉ đạo bộ phận Văn hóa – Thông tin thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Thông tin trong tháng 12 của năm 2020.

Sẽ khắc phục hệ thống Đài truyền thanh xã hư hỏng để sớm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt về một số nội dung như: Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão lụt, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh,...

Tổng hợp danh sách học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn xã.

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND xã cuối năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp.

Giải quyết kịp thời cho nhân dân các thủ tục hành chính liên quan. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động Văn hóa - Thông tin và kinh doanh các dịch vụ văn hóa công trên địa bàn xã.

5. Cập nhật CMND các đối tượng có công BTXH để gia hạn.

Độc thúc các thôn bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Lập hồ sơ quản lý hộ nghèo, cận nghèo nộp huyện.

Tổ chức xét duyệt đối tượng BTXH hàng tháng.

Phối hợp với phòng LĐTBXH huyện chi trả tiền thờ cúng năm 2020 cho các gia đình thờ cúng liệt sỹ.

Vận động, tuyên truyền các em tham gia xuất khẩu lao động.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững vận động thêm 01 hộ nuôi bò để mô hình được triển khai trước 01/01/2020

6. Chỉ đạo trạm Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tăng cường công tác rà soát, nắm người ở vùng có dịch về địa phương để có biện pháp cách ly, ngăn chặn dịch lây lan.

7. Tăng cường công tác QP- AN, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã. Đồng thời tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đem lại kỷ cương trong nhiệm vụ này.

* Tập trung giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn

Lãnh đạo Ban Công an với BCH quân sự thường xuyên thực hiện tốt công tác tuần tra, mật phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ, việc xảy ra.

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý nạn cờ bạc mang tính sát phạt ăn thua bằng tiền. Phối kết hợp với BCH Quân sự xã rà soát danh sách xử lý vi phạm hành chính đối với một số trường hợp không chấp hành đăng ký NVQS.

Rà soát nắm chắc, quản lý chặt các đối tượng sử dụng chất kích thích để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Chỉ đạo Ban công an xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức gọi hỏi răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý, có dấu hiệu nghi vấn phạm tội trên địa bàn.

Nắm tình hình hoạt động truyền đạo trái phép của Hội thánh đức chúa trời để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cấp trên.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid – 19.

Giải quyết đăng ký, quản lý cư trú theo quy định.

*** Quốc phòng**

Chỉ đạo BCH Quân sự tiếp tục tham mưu phối hợp với Ban công an xã làm tốt công tác xử lý số thanh niên không chấp hành đăng ký sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, bảo đảm nghiêm túc, công bằng trước pháp luật.

Tăng cường công tác phối kết hợp LLCA xã tuần tra trên địa bàn phân công LL trực gác bảo đảm.

Triển khai thực hiện tốt cho công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của cấp trên.

Chỉ đạo Quân sự, Công an xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu các ngày lễ lớn như 22/12/2020 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, lễ Noen, tết Dương lịch năm 2021.

Tiếp tục làm tốt công tác khám tuyển tại huyện, tuyển chọn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

Tổ chức cấp phát và trao Quyết định dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chỉ đạo BCH Quân sự làm tốt việc chuyển đổi mã BHYT theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Đốc thúc các hạng mục công trình, sớm giải phóng mặt bằng khu Đông Quảng An, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, xây dựng dự án mở rộng khu dân cư phía nam của xã. Tiến hành giải phóng mặt bằng để thi công đường giao thông An Xuân – Đông Xuyên.

Triển khai xây dựng cầu An Xuân Tây qua An Xuân Đông, triển khai dự án nạo vét hói còn bãi để phân lũ.

Nạo vét kênh hói, tu sửa đường giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất.

9. Tiếp tục động viên nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Cùng với cấp trên tìm hiểu kỹ thông tin thị trường để khuyến cáo bà con trong việc phát triển đàn gia súc, gia cầm trong thời gian tới, tích cực triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020; Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ .

10. Phối hợp các phòng ban liên quan của huyện hoàn thành thủ tục và tiến hành đấu giá QSD đất các địa điểm đã được đo vẽ và được thẩm định. Giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về cấp giấy chứng nhận QSD đất diện hợp thức hoá theo ND/43.

11. Chỉ đạo Đài truyền thanh xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt về một số nội dung như: Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh,...

Giải quyết kịp thời cho nhân dân các thủ tục hành chính liên quan. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động Văn hóa - Thông tin và kinh doanh các dịch vụ văn hóa công trên địa bàn xã.

12. UBND xã sẽ thu các khoản theo quy định để đảm bảo cho việc chi trả và các hoạt động năm 2020. Đồng thời, thực hiện tốt việc chi trả lương cho cán bộ, công chức và các khoản phụ cấp của đoàn thể chính trị xã hội.

13. Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, đặt biệt là bệnh sốt xuất huyết.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

14. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch các giấy tờ, không gây phiền hà cho nhân dân.

15. Chỉ đạo giải quyết công tác hộ tịch kịp thời chính xác, đúng thẩm quyền; giải quyết các yêu cầu chứng thực của nhân dân đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo quy trình ISO 9001: 2015 được ban hành tại ủy ban nhân dân xã theo cơ chế một cửa liên quan đến lĩnh vực hành chính tư pháp cho công dân, tổ chức nhằm không ngừng đem lại những thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch tại bộ phận tư pháp.

Chỉ đạo phổ biến các văn bản pháp luật do Quốc Hội và Ủy ban thường vụ Quốc Hội và các văn bản của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ năm 2019- 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

16. Chỉ đạo các Ban ngành, đoàn thể xây dựng báo cáo tổng kết cuối năm 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2020, cũng như một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian sắp tới.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực UBND;
- Thường trực UBMTTQ VN xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hải